

GS.TSKH. NGÔ VIỆT TRUNG PHÁT BIỂU TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2022

Kính thưa các quý vị đại biểu và các nhà khoa học.

Tôi rất vinh dự và xúc động khi được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu. Vinh dự vì giải thưởng Tạ Quang Bửu được đánh giá rất cao trong cộng đồng khoa học. Xúc động vì GS Tạ Quang Bửu là người đã thay đổi cuộc đời tôi.

Ít người biết rằng tôi phải đi nạng khi học phổ thông, tuy đủ điều chuẩn đi du học nhưng không được nước nào nhận cả. Nhờ GS Tạ Quang Bửu can thiệp mà tôi được đi học Toán ở Đức và được điều trị để có thể đi lại gần như bình thường. Tôi xin kính dâng giải thưởng này đến hương hồn GS Tạ Quang Bửu.

Giải thưởng này đúng ra phải được coi là giải thưởng chung cho tôi và TS Nguyễn Đăng Hợp, đồng tác giả công trình. Không có những ý tưởng của anh Hợp thì không thể giải quyết được vấn đề chính của công trình.

Tôi cũng xin tri ân Viện Toán học là nơi tôi công tác từ khi trở về nước cho đến nay. Không có môi trường nghiên cứu lý tưởng của Viện thì tôi khó lòng đạt được những thành tựu như công trình này. Tôi may mắn được làm việc dưới sự lãnh đạo của các GS Lê Văn Thiêm và GS Hoàng Tuy, những nhân cách trí thức lớn của VN luôn quan tâm đến sự phát triển của Viện theo các chuẩn mực quốc tế.

Có hai cơ quan có ảnh hưởng quan trọng đến công trình được giải thưởng. Cơ quan thứ nhất là Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã tạo điều kiện cho nhóm của tôi đến làm việc khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu những vấn đề liên quan.

Cơ quan thứ hai là Quỹ Nafosted đã nhiều năm tài trợ cho nhóm nghiên cứu của tôi. Không có kinh phí của Quỹ thì tôi sẽ khó lòng thu hút và giữ chân được các cán bộ trẻ nghiên cứu toán học. Nghe nói năm nay Quỹ không đủ kinh phí để xét duyệt đề tài mới. Nhân dịp này tôi thiết tha đề nghị phó thủ tướng quan tâm giải quyết chuyện này để nghiên cứu khoa học cơ bản ở VN có thể phát triển một cách bền vững.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn vợ tôi đã can đảm chịu đựng một người làm toán có nhiều khiếm khuyết và hy sinh sự nghiệp cho việc chăm sóc gia đình để tôi có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Xin cảm ơn các quý vị.